

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG
HUYỆN ỦY HIỆP HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số - CV/HU

Hiệp Hòa, ngày 06 tháng 5 năm 2024

V/v tập trung triển khai thực hiện
một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Kính gửi: - Hội đồng nhân dân huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các ban, cơ quan thuộc Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3022-CV/TU ngày 03/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị như kính gửi tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tập trung đôn đốc, chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã được Huyện ủy xác định tại quyết số 178-NQ/HU ngày 14/12/2023 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt tại Nghị quyết số 183-NQ/HU ngày 24/01/2024 trên tinh thần "trách nhiệm hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn", phát huy cao tinh thần gương mẫu, nêu gương, tính tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Trước mắt cần tập trung cao đôn đốc, thực hiện các nhiệm vụ: (1) Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2024-2029. (2) Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát các dự án để chỉ đạo triển khai đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm của huyện, các chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, giảm nghèo...). (3) Tiếp tục tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. (4) Tiếp tục tập trung cao chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo; tăng cường dự, chỉ đạo tổ chức khánh thành các công trình đã hoàn thành. (5) Tập trung đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước trên tinh thần thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu. (6) Tiếp tục tập trung cao giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các dự án do huyện làm chủ đầu tư còn vướng mắc một số ít hộ chưa đồng thuận; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; thực

hiện xây dựng nông thôn mới; tăng cường chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện...

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung trên.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình, ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở tập trung thông tin, tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật đạt được trên các lĩnh vực của huyện, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực với tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tạo khí thế thi đua, củng cố niềm tin trong các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là việc lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý, kỷ luật, truy tố, xét xử cán bộ sai phạm để xuyên tạc, bịa đặt gây mất đoàn kết trong Đảng, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ; quán triệt sâu sắc tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cống hiến, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

4. Xây dựng văn hóa công sở, môi trường lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Tập trung phát hiện cán bộ có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm, "dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm" trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thời điểm có khó khăn, phức tạp để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phát huy hiệu quả cao nhất của công tác cán bộ.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Công văn này.

6. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các cơ quan, đơn vị; hằng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng HU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Bùi Huy Khánh

